



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 85010/85054 โทรสาร 85053

ที่ วก. 483 /2553

วันที่ 30 มิถุนายน 2553

เรื่อง ขอแจ้งเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและติดตามการดำเนินงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

เรียน หัวหน้าภาควิชา

ฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษา ขอแจ้งเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและติดตามการดำเนินงานในการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อเขียนตำราหรือทำงานวิจัยซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการขอไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ <http://www.acad.sc.chula.ac.th> หรือเว็บไซต์ของสำนักงานวิชาการ <http://www.academic.chula.ac.th/thaiver/index.htm>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรรัตน์ เดี่ยววานิชย์)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ



ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและติดตาม
การดำเนินงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยอนุมัติให้คณาจารย์ไปเขียนตำราหรือทำงานวิจัยตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2552 นั้น

เพื่อให้ผลงานที่ได้จากการไปปฏิบัติงานฯ เป็นผลงานที่มีคุณภาพมากที่สุด คณะวิทยาศาสตร์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จึงขอเสนอหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและติดตามการดำเนินงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ดังนี้

1. ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา
2. กรรมการ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับ โครงการเพิ่มพูนความรู้ที่จะเขียนตำรา/งานวิจัย
3. คณะกรรมการ ประกอบด้วย

หัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย	ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ (จากนอกภาควิชา)
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ จะต้อง มีจำนวน 3-4 คน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
หัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย ทำหน้าที่ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ
และ กรรมการและเลขานุการ โดยอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ภาควิชา

4. หน้าที่กรรมการ

พิจารณาและให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะตลอดกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มเสนอขอ proposal งานวิจัย/โครงการตำรา การรายงานความก้าวหน้า ตลอดจนร่างผลงานฉบับสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอคณะ
และมหาวิทยาลัย

งานบริการการศึกษา
25 มิถุนายน 2553